



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับ นโยบาย รมว.กษ กำชับเจ้าหน้าที่เกษตรลงสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ภายใน 30 วัน บรรเทาชาวภาคใต้	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
Field Day	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day 2568	NBT Connex
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	3	เกษตรกรพัฒนานิคมจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมทริปรถไฟลอยน้ำ	ไทยรัฐ
	4	เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ	วิจัยข่าว
	5	เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ	vijaibanban
ส่วนภูมิภาค			
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	6	จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน (one stop service)	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
	7	จ.สุรินทร์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
	8	จ.สุรินทร์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1	NBT Connex
	9	จังหวัดนครพนม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการแก่เกษตรกร	NBT Connex
	10	จ.มุกดาหาร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	เชียงใหม่นิวส์
	11	แม่กลองจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการแก้ปัญหาให้เกษตรกรเชิงรุก	เดลินิวส์
	12	เกษตรกรปทุมธานี 150 คนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา	สยามรัฐ
	13	เกษตรกร 150 คนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา	บ้านเมือง
	14	เกษตรกรร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา	Thailand plus
	15	นครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568	สยามรัฐ
	16	จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับอำเภอรวยทองพัฒนา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	ยูทูป: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
	17	สระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงงานวิชาการ	สยามรัฐ

ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
จัดการพีชหลังน้ำท่วม สงขลา	18	KICK OFF กิจกรรมแนะนำเกษตรกร จัดการพีชหลังน้ำท่วมสงขลา	บ้านเมือง

เรื่องเล่าข่าวเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับ นโยบาย รมว.กษ กำชับเจ้าหน้าที่เกษตรลงสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ภายใน 30 วัน บรรเทาชาวภาคใต้

© 19 ธ.ค. 2024 ☑ ข่าวเกษตร, สไลด์



จากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนที่ตกมาก ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นช่วงภัยที่เกิดขึ้นในช่วง 21 พฤศจิกายน 67 – ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบาย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับเจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันที พร้อมกำชับในการลดระยะเวลาขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใน 30 วัน และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดลงพื้นที่บูรณาการการทำงาน เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันสถานการณ์

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 94,206 ราย เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 203,086 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 56,513 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 14,406 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ จำนวน 132,167 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดสตูลหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น พบว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และไม่มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย

นอกจากนี้ พื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 8 จังหวัด และยังไม่ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง สำหรับจังหวัดสตูลและกำชัยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และพร้อมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้อื่นต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช โดยเกษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรง ตามลำดับต่อไป ให้เกษตรกรระวังการแอบอ้างจากมิถุนาชีพหรือผู้ไม่หวังดีในการรับเงินด้วย

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เตรียมการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) จำนวน 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 70,000 ซอง ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจียบเขียว และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้อินต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง ได้ดำเนินการจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อขยาย จำนวน 7,000 ขวด พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ำลด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่าน

ขั้นตอนการขอรับช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
พี่น้องภาคใต้

- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว
- เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ให้พุ่มบ้าน/กำนัน ออต./นายกเทศมนตรี ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย แล้วแต่กรณี
- คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย แล้วแต่กรณี
- นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดต่อประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการ ก.ย.ก.อ. เพื่อบริหารให้ความช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย
หากไม่เพียงพอ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการ ก.ย.ก.จ. เพื่อบริหารให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอำนาจ 20 ล้านบาท) ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผ่านการพิจารณา
หากไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการ ก.ย.ก.จ. เพื่อบริหารให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอำนาจ 50 ล้านบาท) จังหวัดเสนอกรม ภายใน 10 วัน

เกษตรกรโปรดระวังมิฉะนั้น!
ผู้โอนเงินช่วยเหลือ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร.ก.ส.) และโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเท่านั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร

เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
- หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเกิดภัย

มีพื้นที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ข้าว 1,340 บาทต่อไร่	พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่	ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่
-------------------------	------------------------------------	---

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day 2568



นายอภิศิ ศิริลักษณ์การ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

(Field Day) ปี 2568 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่เดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย รวมถึงสิ่งสำคัญเรื่องสภาพอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก เกษตรกรจึงต้องมียุทธศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มียุทธศาสตร์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตภาคการผลิตในภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี

นายพีรพันธ์ คอกอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ 131 ตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 8.17 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพืช 3.9 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 3.8 ล้านไร่ ไม้ผล 1.5 แสนไร่ ข้าว 1.5 หมื่นไร่ และอื่น ๆ 596 ไร่ มีครัวเรือนเกษตร 147,878 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ผลไม้ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงมีวิสาหกิจชุมชน 842 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 84 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 98 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร 97 กลุ่ม โดยปาล์ม น้ำมัน และไม้ผลยังเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ไว้ว่า “ เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยผ่านสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2568 ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 ปาล์ม น้ำมัน “ เส้นทางสีเขียว และความยั่งยืน: นวัตกรรมปาล์ม น้ำมัน เพื่ออนาคต ” “ Road to Sustainability & Green : Palm Oil Innovations ” ที่ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเกษตร การขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต การจัดการโรคและศัตรูปาล์ม น้ำมัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน RSPO และ EUDR อันเป็นการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สถานีเรียนรู้ที่ 2 ทุเรียน “ นวัตกรรมเพื่ออนาคตของการผลิตทุเรียน ” “ Next Tech : Future of Durian Innovation ” ที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรคแบบผสมผสาน นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Climate Change และการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก

แกลอรี่



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐพล สมุทสมิโต



เกษตรกรพัฒนานิคมจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม ต่อยอดเป็น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมทริปรถไฟลอยน้ำ

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตใน
ไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยว
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึง
ได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน

ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง
และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่าง
ลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก
นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟ
 ลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เชื่อมป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตร
 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ
 เข้ากับทริปปดังกล่าว ได้แก่ 1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธิ์ มีพื้นที่เพาะ
 ปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี
 ความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่



โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบตอซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่

นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณรายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขยาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ นานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเฟิร์นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเฟิร์นและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระจ่าง ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้



หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถาม และรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดได้สวนเฟิร์น เพื่อเป็นการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่าภายในสวนเฟิร์น จากการรดกระถางเฟิร์นด้านบน เพื่อนำมา ประกอบอาหารภายในร้านอาหาร



นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูก ตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฐาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเฟิร์นสไบนาง พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้ดูเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนี้ในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ



VijaiKhao "วิจัยข่าว" มืออาชีพนำเสนอข่าว

DEC
19

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ



นายพีทัศน์ อุณจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน





รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “**รถไฟลอยน้ำ**” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เชื่อมป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับรถไฟดังกล่าว ได้แก่ 1) ไร่คุณร่ายอง ของนายร่ายอง รื่นสนธิ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบตอซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แก่หลังรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายราพล บุญขยาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดในสวนเห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดในสวนบน เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฐาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดนางฟ้าภูฐานในพื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้อุณหภูมิร้อนไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไรทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ

ธันวาคม 18, 2567

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เชื่อมป้าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับรถไฟดังกล่าว ได้แก่ 1) ไร่คุณร่ายยอง ของนายร่ายยอง รื่นสนธิ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบตอซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แก่ล้งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากนี้สามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายยอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย



2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายราพล บุญขยาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเฟิร์นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเฟิร์นและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดโตสวนเฟิร์น เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเฟิร์น จากการลดการรดน้ำในสวนเฟิร์นด้านบนเพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฐาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเฟิร์นสบานาง พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป้าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้ดูเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป้าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน (one stop service)

19/12/2567 | 145 |

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระเจ้าบรมวงศ์เธอเธอสมเด็จฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านชันน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน (one stop service) โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สหกรณ์ ตรวจจับพืช กฎหมาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระเจ้าบรมวงศ์เธอเธอสมเด็จฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหามาให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทัดถึงและครบถ้วน โดยเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญโครงการหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน และต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

รูปภาพ





สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

จ.สุรินทร์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

📅 19/12/2567 | 👁 106 | 🖨

จ.สุรินทร์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้อำนวยการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 โดยมีนางมัทนา ชื่นตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ไร่ได้รับบริการทางการเกษตร แบบครบวงจรในคราวเดียว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้นจำนวน 40 หน่วยงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันทางการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีตำบลท่าสว่างและเครือข่าย โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ ประมาณ 400 คน

รูปภาพ





ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในนามคณะผู้จัดงาน) จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2568 ไตรมาสที่ 1 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรแบบครบวงจรในคราวเดียว โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน นายดุสิต ดวงใจ ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นายบุญรวม รุ่งเรือง นายก อบต.ท่าสว่าง กล่าวรายงานข้อมูลของตำบล นางรัตดา คงสีไพร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนางมณฑนา ชื่นตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวตำบลท่าสว่าง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางรัตดา คงสีไพร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงานนี้ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นจำนวน 40 หน่วยงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันทางการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีตำบลท่าสว่างและเครือข่าย โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ ประมาณ 400 คน.

จังหวัดนครพนม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการแก่เกษตรกร



จังหวัดนครพนม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการแก่เกษตรกร

จังหวัดนครพนม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการแก่เกษตรกร

วันที่ 18 ธ.ค. 67 ณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมื่นหย่อน ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายปราชญา อุ้นเพชรวารการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารตำบลแสนพัน ร่วมให้บริการประชาชน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร ให้ความรู้ คำแนะนำด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น คลินิกพืช ให้บริการเมล็ดพันธุ์พืช กล้าต้นไม้เพื่อนำไปปลูก คลินิกปศุสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีน และการทำหมันสัตว์ คลินิกประมง ให้บริการพันธุ์ปลา คลินิกชลประทาน ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแหล่งน้ำ คลินิกบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

จ.มุกดาหาร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

19 Dec 67



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณท่าแพ บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหน่วยงานราชการในอำเภอนิคมน้ำอ้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เกษตรกรและพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาเข้ารับบริการและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารว่า เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้มีความรวดเร็วอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้บริการณจุดเดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 4 คลินิก ได้แก่คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง และคลินิกสัตว์ โดยคลินิกจากภาคีเครือข่าย เข้าร่วมให้บริการประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาออก และตำบลใกล้เคียงของอำเภอนิคมน้ำอ้อม ประมาณ 150 คน

แม่กลองจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการแก้ปัญหาให้เกษตรกรเชิงรุก



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก้ปัญหาให้เกษตรกรเชิงรุกอย่างรวดเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายรณิษฐ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมมอบพันธุ์พริกซูปเปอร์ฮอต และมะเขือเปราะหายาดทิพย์ ให้กับนายอำเภวยก กำหนดอุย นายก อบต.คลองเขิน และผู้นำชุมชนพร้อมแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานกว่า 600 คน โดยนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน



ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกอารักขาพืช เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การทำปลาส้มจากปลาหมอคางคาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำปลาหมอคางคางที่แพร่ระบาดมาแปรรูปช่วยลดการขยายพันธุ์ และการแจกก้อนเชื้อเห็ดและสาธิตการเพาะเห็ด ฯลฯ โดยมีเกษตรกร ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมงาน กว่า 100 คน

นายเสนีย์ ตรยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนเกษตร จ.สมุทรสงคราม ในนามคณะผู้จัดงานกล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการ มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ อ.เมืองสมุทรสงคราม เป็น 1 ใน 3 อำเภอของ จ.สมุทรสงคราม มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 105,045 คน มีครัวเรือนทำการเกษตร 4,079 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 29,713 ไร่ แยกเป็นมะพร้าว 23,632 ไร่ ส้มโอ 209 ไร่ ลิ้นจี่ 6 ไร่ และนาเกลือ 5,823 ไร่

เกษตรกรปทุมธานี 150 คนร่วมโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา

แชร์ ไลน์ โทรศัพท

© 19 ธันวาคม 2567 17:13 น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไป



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา, นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ มีประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการ เกษตรกรเข้าร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร จำนวน 150 คน

โดยนางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ทัศนเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

สำหรับอำเภอลำลูกกามีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดจำนวน 65,859 ไร่ เกษตรกรจำนวน 3,339 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก จำนวนกว่า 61,745 ไร่ รองลงมาเป็น ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเกษตร ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 11 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 40 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 8 กลุ่ม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและเครือข่าย จำนวน 16 ศูนย์ ปัญหาในภาคเกษตรที่สำคัญของอำเภอลำลูกกา คือ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเกษตรกรสามารถรับบริการได้หลายด้านในคราวเดียว การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี



บ้านเมือง

เพิ่มขึ้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

เกษตรกร 150 คนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567, 17.15 น.



ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

Like 153K people like this. Sign Up to see what your friends like.



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ที่วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายองค์กรักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสมชาย ตรีนางษ์ นายอำเภอลำลูกกา , นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ มีประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการ เกษตรกรเข้าร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร จำนวน 150 คน

นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ทัศนเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำหรับอำเภอลำลูกกามีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดจำนวน 65,859 ไร่ เกษตรกรจำนวน 3,339 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก จำนวนกว่า 61,745 ไร่ รองลงมาเป็น ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเกษตร ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 11 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 40 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 8 กลุ่ม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและเครือข่ายจำนวน 16 ศูนย์ ปัญหาในภาคเกษตรที่สำคัญของอำเภอลำลูกกา คือ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช

กิจกรรมภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเกษตรกรสามารถรับบริการได้หลายด้านในคราวเดียว การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี.

TIGERNEWS TV

สำนักข่าวไทเกอร์นิวส์



ข่าวอรรีภูธร

ข่าวเด่น

ปทุมธานี

เกษตรกรร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอลำลูกกา

19 ธันวาคม 2567 ที่วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอัครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสมชาย ตรีนางษ์ นายอำเภอลำลูกกา, นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ มีประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการ เกษตรกรเข้าร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร จำนวน 150 คน



นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ต้นเหตุการณและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน

สำหรับอำเภอสาธุการมีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดจำนวน 65,859 ไร่ เกษตรกรจำนวน 3,339 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก จำนวนกว่า 61,745 ไร่ รองลงมาเป็น ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเกษตร ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 11 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 40 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 8 กลุ่ม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและเครือข่าย จำนวน 16 ศูนย์ ปัญหาในภาคเกษตรที่สำคัญของอำเภอสาธุการ คือ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช

กิจกรรมภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเกษตรกรสามารถรับบริการได้หลายด้านในคราวเดียว การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี.



นครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

แชร์ แชร์ โทสต์

© 19 ธันวาคม 2567 21:59 น. สยามรัฐออนไลน์ จังหวัดไทย



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 นายอรุณภูมิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำเภอกุสุมาลย์ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เกษตรอำเภอกุสุมาลย์ เจ้าหน้าที และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



นางสาวธนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย



สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีจำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกชลประทาน คลินิกสุขภาพ พร้อมทั้งการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม (ธ.ก.ส.) ร้านค้าธงฟ้าจากพาณิชย์จังหวัดนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) และสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม



ห้องนั่งเล่น

จ.กำแพงเพชร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

บแก่มกษลระเป็นลูนเสียงโชคไต่บุญ เสียงททยไต่กุศล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับอำเภอทรายทองวัฒนา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์



สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัง...
44.1K subscribers

Subscribe

1



Share

Download



สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
44.1K subscribers

สระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงงานวิชาการ

แชร์ ไลน์ ไลน์ ไลน์

© 19 ธันวาคม 2567 19:25 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ชาวไทย



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว



สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน (one stop service) โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สหกรณ์ ตรวจจับภัย กฎหมาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาก็ให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ท้วถึงและครบถ้วน โดยเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญโครงการหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการร่วมกันในพื้นที่เดียวกันและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

บ้านเมือง

เข็มนั้น ครอบเครื่อง เรื่องข่าว

KICK OFF กิจกรรมแนะนำเกษตรกร จัดการพืช หลังน้ำท่วมสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567, 09.36 น.



ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

Like 153K people like this. Sign Up to see what your friends like.



เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ที่วัดคงคาสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งหมู่ที่ 5 บ้านท่าแมงลัก มีน้ำท่วมสูง ในบางพื้นที่ 2-3 เมตร ซึ่งเกิดจาก น้ำป่าไหลหลาก มาจาก เทือกเขาน้ำค้าง ทำให้ ทรัพย์สิน ใน การเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก

ภาคีเครือข่ายทีมเกษตรสงขลา โดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาที่ดินสงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรม แนะนำ เกษตรกร ในการดูแลพืชที่ประสบ ภัยน้ำท่วม

กิจกรรมในวันนี้ได้ ร่วมกับการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องอุทกภัย มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 450 คน

โดยนายไพเจน มากสุวรรณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้พบปะ กับชาวบ้าน พร้อมกับ แสดงความห่วงใย ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ แนะนำ การร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พร้อมกับ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผอ กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำ หลักการในการจัดการ ฟื้นฟู ปรังู ให้พืชตั้งตัว ได้หลังน้ำลด และ แนะนำความร่วมมือในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตร โดยของบอบจ สงขลา

นายประภม มุสิกรักษ์ เกษตรจังหวัดสงขลา พบ ประสดงความห่วงใย ให้กำลังใจ และ แจ้ง เกษตรกร ให้ประสานงาน กับ สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อที่จะ รับการ สนับสนุนส่งเสริม ต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มอบชีวภัฑเฑ์ บราซิลลัสซัซหิสิส Bs Doa 24 Doa 20W16 เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมกับ เอกสาร คำแนะนำ การฟื้นฟูปลำสมน้ำมัน ไม้ผล แปลงผัก การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภำพ การดูแลทุเรียนหลัง น้ำลด ศัตรูทุเรียน และควบคุมศัตรูมะพร้าว

นายวีรพจน์ เรืองมี ผู้อำนวย การ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา พบประสดงความห่วงใย ให้กำลังใจ พร้อมกับ แนะนำ การ ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อให้คำปรึกษา ในการ จัดการดิน หลังน้ำลด มอบสาร พด 2 3 6 7 น้ำหมัก และ คำ แนะนำ การจัดการดิน หลังน้ำท่วมในสวนไม้ผล ปลำสมน้ำมัน สวนยางพารา นักวิชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร สงขลา นำต้นกล้าพริก มาแจกจ่ายเพื่อปลูกหลังน้ำลด พร้อมกับ สารชีวภัฑเฑ์บราซิลลัส Doa 24

ผู้แทนสำนักงานสภำเกษตรกร จังหวัดสงขลา ได้แนะนำ ช่องทางความร่วมมือ ในการร่วมจัดทำโครงการ จากตำบล หมู่บ้าน เพื่อ นำงบประมำณมาพัฒนาการเกษตร จากแหล่งงบประมาณ อบจ และ งบประมำณ จากแหล่งอื่นๆ

การเข้ามา ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรในวันนี้ ได้รับการประสานงาน จาก นายประภต หลังจจะนะ อาสาสมัครเกษตร โครงการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนด้านประชำคมหมู่บ้าน นำโดย ปลัดอำเภอ เทพำ ในคณะ มาทำ ประชำคมเกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และธรรมนุญสร้างสุขของชุมชน